

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VỊ XUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /UBND-CA

Vị Xuyên, ngày tháng 02 năm 2024

V/v tăng cường, chấn chỉnh, xử lý
nghiêm cán bộ, công chức, viên chức
tham gia vào các tệ nạn xã hội

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Vị Xuyên;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Trong thời gian qua tình hình tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/02/2024 trên địa bàn các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 05 vụ/32 đối tượng, trong đó đã khởi tố 02 vụ/16 bị can. Trong đó một số đảng viên, công chức, viên chức tham gia đánh bạc gây dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Những tồn tại nêu trên một phần do sự nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn hạn chế; trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự chưa thường xuyên.

Để chủ động phòng, chống tội phạm, đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, uy tín. **Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:**

1. Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm tạo chuyển biến về nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chấp hành và vận động gia đình, người thân, nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, quy định của cơ quan và địa phương nơi cư trú, không tham gia các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đánh bạc... dưới mọi hình thức. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động và nâng cao trách nhiệm phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm; xác định công tác này là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm những cá nhân tham gia đánh bạc và tham gia vào các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức. Cơ quan, đơn vị nào để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; không kịp thời phối hợp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, gây dư luận xấu, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

Ngay khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào tệ nạn dưới mọi hình thức, bị cơ quan công an bắt giữ hoặc xử phạt, phải kịp thời xử lý nghiêm theo quy định và báo cáo UBND huyện (*qua Phòng Nội vụ để theo dõi, tổng hợp*).

2. Công an huyện: Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây hoạt động ma túy, đánh bạc; tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan tín dụng đen, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản... Phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ sở giáo dục... tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động, Nhân dân đối với tệ nạn xã hội, các loại tội phạm.

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phối hợp liên ngành với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong dư luận, nhất là đánh bạc, tổ chức đánh bạc nhằm răn đe, tuyên truyền, giáo dục việc chấp hành các quy định của pháp luật. Khi phát hiện hoặc bắt giữ hoặc xử phạt cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào tệ nạn dưới mọi hình thức, kịp thời thông báo cho cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cá nhân vi phạm và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (*qua Phòng Nội vụ để theo dõi, tổng hợp*).

3. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu ủy ban nhân dân huyện đánh giá, phân loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo ủy ban nhân dân huyện theo quý, năm (*05/12 hàng năm*) hoặc đột xuất (*nếu có*).

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định đối với các đơn vị, cơ sở được cấp phép kinh doanh lưu trú, kinh doanh trò chơi điện tử, thương mại và thanh toán điện tử... phòng ngừa lợi dụng các ngành nghề kinh doanh vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội; phối hợp chặt chẽ với Công an huyện trong ngừa, phát hiện, điều tra xử lý theo quy định.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin: Hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phương thức thủ đoạn và hậu quả, tác hại của các tệ nạn xã hội; kịp thời đưa tin, bài, phóng sự phản ánh về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của lực lượng chức năng; phối hợp Công an huyện phát hiện, đấu tranh ngăn chặn phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chủ động quản lý chặt chẽ các hoạt động vui chơi, giải trí, hội chợ, lễ hội... không để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc.

6. Phòng Tư pháp: chủ động tham mưu vận hành hiệu quả Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, đa dạng về hình thức, phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về bảo đảm An ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh đồng thời yêu cầu ký cam kết không tham gia đánh bạc, các tệ nạn xã hội khác.

8. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện: Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài, kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng đưa tin các chuyên mục về phòng, chống tệ nạn xã hội; chú trọng tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan tệ nạn xã hội; cảnh báo những phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và biện pháp phòng ngừa, tham gia tố giác, đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

9. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn: tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng, nhất là vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán và hoạt động tín dụng đen, kịp thời cung cấp, trao đổi với cơ quan Công an để xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ chỉ đạo trên, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện (*qua Công an huyện*) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện
- CVP, PCVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Hoàng Thanh Tịnh